

BỘ NGOẠI GIAO
ỦY BAN NHÀ NƯỚC
VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI



Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2016

THƯ MỜI

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt của dân tộc, là nguồn lực quý báu, có vai trò và đóng góp quan trọng trong công cuộc bảo vệ, tái thiết đất nước trước đây và phát triển, hội nhập quốc tế ngày nay. Tiếp tục thực hiện chủ trương đó, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp, đồng chủ trì tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới với chủ đề “*Kiểm bào chung sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế*” vào tháng 11 sắp tới.

Với mong muốn quy tụ những “kế sách” mới nhằm góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á, Hội nghị lần này là dịp để các chuyên gia trí thức, nhà khoa học và doanh nhân kiều bào có trình độ, uy tín ở nước trực tiếp đề xuất, kiến nghị những giải pháp phát triển toàn diện, cụ thể cho Lãnh đạo Thành phố.

Chương trình Hội nghị bao gồm:

- Tham quan thực tế, gặp gỡ trường, viện, cơ sở theo chuyên đề.
- Các phiên Hội nghị chuyên đề (chuyên đề 1 là phiên toàn thể, chuyên đề 2, 3 và 4 là các phiên song hành):

+ Chuyên đề 1: “*Kiểm bào với các vấn đề phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh*”: Nêu thực trạng, kinh nghiệm, bài học về phát triển của các nước, kiến nghị giải pháp hoặc đặt hàng để giải quyết các vấn đề: văn hóa, xã hội, giao thông, biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh... của Thành phố.

+ Chuyên đề 2: “*Kiểm bào với phát triển nguồn nhân lực, ngành công nghiệp giáo dục của thành phố Hồ Chí Minh*”: Trao đổi các vấn đề và giải pháp đột phá cho giáo dục – đào tạo, đại học, đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu về xây dựng nền công nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành trung tâm giáo dục quốc tế của khu vực; đặc biệt là các phương thức nhằm huy động chuyên gia, trí thức kiều bào tham gia trong lĩnh vực này.

+ Chuyên đề 3: “*Kiểm bào với phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức của thành phố Hồ Chí Minh*”: Trao đổi về giải quyết các vướng mắc, lựa chọn và đầu tư cho các lĩnh vực nghiên cứu, khoa học công nghệ tiên tiến, có tính đột phá để sớm đưa thành phố trở thành thành phố thông minh, trung tâm kinh tế tri thức và động lực phát triển trong khu vực.

+ Chuyên đề 4: “*Kiểm bào với phát triển đầu tư, thương mại, thị trường của thành phố Hồ Chí Minh*”: Trao đổi với các doanh nhân, doanh nhân – trí thức kiểm bào về các vấn đề đầu tư, thị trường, hệ thống pháp lý; nhận diện các rào cản để kiến nghị tháo gỡ; thiết lập quan hệ, phát huy vai trò của cá nhân và các tổ chức doanh nhân kiểm bào nhằm thúc đẩy đầu tư, mở rộng thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Xúc tiến, quảng bá một số dự án thu hút đầu tư trọng điểm của Thành phố để kêu gọi sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao trân trọng kính mời bà con người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Hội nghị và cùng nhau hiến kế xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng với niềm mong đợi của bà con.

- **Thời gian** 10-14 tháng 11 năm 2016

- **Địa điểm** : Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao xin trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm, dành thời gian tham gia, đóng góp ý kiến của Quý Ông/Bà để tạo nên thành công chung của Hội nghị.

Mọi ý kiến đóng góp, trao đổi xin gửi về địa chỉ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, số 32 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: +84 4 38244400, fax +84 438259211, email: vk16tphcm@gmail.com./.

Trân trọng.

VŨ HỒNG NAM

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài,

Đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị.